



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่ประกาศรับการสรรหา

ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๔ วรรคสองและมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

(ก) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

(ข) ได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

๒.๒ ต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๒.๓ คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ สรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผู้สมัครควรมี ได้แก่

(ก) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม  
(ข) มีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของสถาบันหรือสำนัก

(ค) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจและเล็งเห็นความสำคัญของกิจการในสถาบันหรือ สำนักนั้น

(ง) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานกิจการของสถาบันหรือสำนัก

(จ) ไม่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(ฉ) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อมหาวิทยาลัย

๒.๔ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ตามมาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่

(ก) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(ข) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. (เว้นโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่)

(ค) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น

(ง) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(จ) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(ฉ) เป็นบุคคลล้มละลาย

(ช) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(ซ) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(ฌ) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น

(ญ) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

### ๓. วิธีการสรรหา

การสรรหาโดยการสมัครด้วยตนเอง

### ๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ยื่นใบสมัคร แบบข้อมูลประวัติและเอกสารผลงาน แบบ สอ.๑-๐๑ และแบบวิสัยทัศน์นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงาน แบบ สค.๑-๐๒ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงจรัญพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐น.- ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบ สอ.๑-๐๑ และแบบ สอ.๑-๐๒ ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลที่ <http://hrm.offpre.rmutp.ac.th>

### ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

(ก) ใบสมัคร แบบข้อมูลประวัติและเอกสารผลงาน แบบ สอ.๑-๐๑ และแบบวิสัยทัศน์นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงาน แบบ สอ.๑-๐๒ ต้นฉบับ และเอกสารประกอบ จำนวน ๑ ชุดพร้อมสำเนาอีก ๔ ชุด

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน ๕ ฉบับ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๕ ฉบับ
- (ง) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

จำนวน ๕ ฉบับ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครทุกฉบับ

## ๖. กระบวนการสรรหา

๖.๑ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลที่ <http://hrm.offpre.rmutp.ac.th>

๖.๒ ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงานต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนำเสนอ ประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสาร เป็นเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที และรับการสัมภาษณ์อีกไม่เกิน ๑๕ นาที ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น ๔ อาคารรพีพัฒน์ ศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายเวลาการรับสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม)

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหลังจากเวลาที่กำหนดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ และกรณีบุคคลที่ไม่มานำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงานต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการและไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๓ ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องจัดทำไฟล์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสาร จำนวน ๕ ชุด มาในวันที่นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องนำไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่นำเสนอ

๖.๔ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะพิจารณากลับกรองให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจำนวนอย่างน้อยสองคน แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับตัวอักษรพร้อมประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลที่ <http://hrm.offpre.rmutp.ac.th>



๖.๕ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตามวันเวลาที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกำหนด โดยใช้เอกสารและไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเดียวกันกับที่นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ห้ามเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไข) และจัดทำเอกสารดังกล่าวจำนวน ๓๐ ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๖.๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนหนึ่งคนเป็นผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการลงคะแนนลับ และนับคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่าที่มีอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ)

ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี  
เครื่องประดับไทย และการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร